

## **BÁO CÁO**

### **sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

-----

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, 6 tháng đầu năm 2022 cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đạt được những kết quả như sau:

### **ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Cuối năm 2021, toàn Đảng bộ huyện có 5.521 đảng viên, sinh hoạt ở 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm: 18 đảng bộ (có 234 chi bộ trực thuộc) và 44 chi bộ. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng đối với 60/62 tổ chức đảng (02 chi bộ mới thành lập) và đảng viên năm 2021: Có 12 tổ chức đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 20%; 45 tổ chức đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 75%; 03 tổ chức đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5% so tổng số tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại. Có 4.897 đảng viên thuộc diện phân tích chất lượng, trong đó có 577 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 11,78%; 4.002 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 81,72%; 306 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 6,25%; 12 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,25% so tổng số đảng viên được phân tích.

Hiện nay, toàn Đảng bộ có 5.579 đảng viên, sinh hoạt ở 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm: 18 Đảng bộ (có 235 chi bộ trực thuộc) và 44 chi bộ. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

### **A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

#### **I. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy**

Cấp ủy các cấp đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022<sup>1</sup>; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2022<sup>2</sup>, giao cơ quan Ủy ban Kiểm tra theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp mình và định kỳ báo cáo cho cấp ủy xem xét, chỉ đạo.

<sup>1</sup> Báo cáo số 91-BC/HU ngày 16/12/2021

<sup>2</sup> Chương trình số 09-CTr/HU ngày 16/12/2021

Căn cứ các quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, BTV Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát<sup>3</sup>.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và đảng ủy viên cơ sở tiếp tục theo dõi và thực hiện giám sát thường xuyên theo sự phân công; định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc tổ chức đảng cơ sở thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.

## **II. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát**

### **1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp**

#### **1.1. Ban Thường vụ Huyện ủy**

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 02 tổ chức đảng và 02 cá nhân. Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phước Hiệp; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư đảng ủy xã Phước Hưng. Qua kiểm tra, kết luận 02 tổ chức đảng và 02 cá nhân còn có khuyết điểm, hạn chế và đã được chỉ đạo khắc phục trong thời gian đến<sup>4</sup>.

#### **1.2. Cấp ủy cơ sở**

Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 05 tổ chức đảng trực thuộc. Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2022; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban

<sup>3</sup> Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy (Quyết định số 352-QĐ/HU ngày 06/5/2022 của BTVHU); Các quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giữa UBKT Huyện ủy với Văn phòng Huyện ủy; với Ban Tuyên giáo Huyện ủy; với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; với Đảng ủy Công an huyện; với Đảng ủy Quân sự huyện; với Viện Kiểm sát nhân dân huyện; với Tòa án nhân dân huyện; với Thường trực HĐND huyện; với UBND huyện; với Thanh tra huyện; với Phòng Nội vụ huyện.

<sup>4</sup> - Đảng ủy xã Phước Hiệp: Quy chế làm việc (ban hành ngày 04/8/2020) xác định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Đảng ủy, BTV và Thường trực Đảng ủy chưa đúng, nhiều nội dung vượt thẩm quyền của BTV Đảng ủy. Đảng ủy chưa bổ sung QCLV theo Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thực hiện QCLV còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Không có sổ họp thường trực; không có sổ họp trực báo giữa TT Đảng ủy với HĐND, UBND, bộ phận tham mưu giúp việc, lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc và các trường thôn. Sổ họp của BTV, BCH ghi chép sơ sài. Đảng ủy chưa kịp thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện QCLV đối với các chi bộ. QCLV của các loại hình chi bộ trực thuộc chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đ/c Bí thư Đảng ủy xã P.Hiệp: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số mặt, lĩnh vực công tác chưa toàn diện, chất lượng chưa cao, nhất là việc chỉ đạo xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện QCLV. Là người chủ trì các cuộc họp nhưng đồng chí thiếu kiểm tra, nhắc nhở dẫn đến sổ họp BTV, BCH ghi chép không đầy đủ nội dung các cuộc họp.

- Đảng ủy xã Phước Hưng: Đảng ủy chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW đối với các chi bộ. Tỷ lệ nữ tham gia trong BCH Đảng bộ, HĐND xã chưa đảm bảo theo tỷ lệ theo quy hoạch đã được BTV Huyện ủy phê duyệt. Vai trò hội viên nòng cốt một vài nơi chưa phát huy tốt nên việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên phụ nữ trên một số lĩnh vực mang lại hiệu quả chưa cao.

- Đ/c Bí thư Đảng ủy xã P.Hưng: Việc lãnh đạo, chỉ đạo ở một số mặt, lĩnh vực công tác chưa toàn diện, chất lượng chưa cao, nhất là việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW. Việc thực hiện bố trí cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ xã, HĐND xã chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy hoạch đã được BTV Huyện ủy phê duyệt.

Tổ chức Trung ương. Qua kiểm tra, kết luận 03 tổ chức đảng thực hiện tốt, 02 tổ chức đảng còn khuyết điểm hạn chế và đã chỉ đạo khắc phục.

Các tổ chức đảng cơ sở đã tiến hành kiểm tra 789 đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra chưa phát hiện đảng viên vi phạm.

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các Ban tham mưu Huyện ủy**

Ngoài việc thực hiện trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Kiểm tra tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công chủ trì thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát, các Ban của Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ của mình và đã tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền truyền phòng chống dịch bệnh covid-19 đối với Đảng ủy xã Phước An, Đảng ủy xã Phước Hiệp; kiểm tra việc bổ sung lý lịch đảng viên và quản lý hồ sơ đảng viên đối với Đảng ủy thị trấn Diêu Trì, Đảng ủy xã Phước Thành.

## **3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp**

### **3.1. Tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao**

#### **3.1.1. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy**

Tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022; Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy.

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Các quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giữa UBKT Huyện ủy với Văn phòng Huyện ủy; với Ban Tuyên giáo Huyện ủy; với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; với Đảng ủy Công an huyện; với Đảng ủy Quân sự huyện; với Viện Kiểm sát nhân dân huyện; với Tòa án nhân dân huyện; với Thường trực HĐND huyện; với UBND huyện; với Thanh tra huyện; với Phòng Nội vụ huyện.

Nhận xét đánh giá các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc làm cơ sở để Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại năm 2021.

Hoàn thành việc kiểm tra và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng ủy và đồng chí Bí Thư Đảng ủy xã Phước Hiệp.

Tham gia ý kiến nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

### **3.1.2. Ủy ban kiểm tra cơ sở**

Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp mình quản lý; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

## **3.2. Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định**

### **3.2.1. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng**

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phước Thành về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở các tổ chức đảng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế<sup>5</sup>.

### **3.2.2. Kiểm tra tài chính đảng**

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy xã Phước Thành. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế.

### **3.2.3. Giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên**

#### **\* Đối với tổ chức đảng:**

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát 04 tổ chức đảng, trong đó Ủy ban kiểm tra Huyện ủy giám sát 02 tổ chức đảng (Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Chi bộ Ban Dân vận – Mặt trận TQVN huyện). Nội dung giám sát: Việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám

<sup>5</sup> Đảng ủy xây dựng thời gian tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát chưa khoa học và phân bổ không hợp lý trong năm; xác định nội dung kiểm tra không hợp lý và không đúng thực tế tại địa phương; một số cuộc kiểm tra giám sát không đúng theo kế hoạch của Đảng ủy và nguyên tắc, quy trình trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; việc lưu trữ từng cuộc kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định; Đảng ủy chưa lập dự toán thu, chi hằng năm, sổ họp Đảng ủy chưa thể hiện việc công khai tài chính đảng hằng năm, ... Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 xác định một số nội dung không có thẩm quyền theo quy định; các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu, quy trình, thủ tục và áp dụng căn cứ không khả thi; thực hiện chế độ thông tin báo cáo có lúc chưa kịp thời; việc lưu trữ hồ sơ từng cuộc kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ theo quy định,...; việc thi hành kỷ luật trong đảng thực hiện quy trình thủ tục chưa đảm bảo theo quy định,...

sát theo Hướng dẫn 01-HD/UBKTTU ngày 25/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua giám sát, kết luận các tổ chức đảng còn hạn chế, khuyết điểm và đã yêu cầu khắc phục, sửa chữa trong thời gian đến.

#### **\*Đối với đảng viên:**

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát 08 đảng viên, trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giám sát 04 đảng viên (bí thư và phó bí thư Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, bí thư và phó bí thư Chi bộ Ban Dân vận – Mặt trận TQVN huyện). Nội dung giám sát: Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc giữ gìn đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng; việc chấp hành Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Qua giám sát, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 02 đảng viên.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phân công các ủy viên Ủy ban Kiểm tra chuyên trách thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

### **III. Thi hành kỷ luật đối với đảng viên**

Tổng số đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật 07 đảng viên. Thảm quyền thi hành kỷ luật: Đảng ủy: 01, chiếm 14,3%; Chi bộ: 06, chiếm 85,7%. Hình thức: Khiển trách: 03, cảnh cáo: 04. Nội dung vi phạm: Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình: 02; Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, không chấp hành nội quy công ty, buông lỏng công tác quản lý gây ra hậu quả nghiêm trọng: 02; vi phạm về những điều đảng viên không được làm: 01; nhận thức không đúng, nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm những việc mà pháp luật không cho phép: 01. Nghiệp vụ chuyên ngành (làm mất công cụ hỗ trợ): 01.

Đảng viên vi phạm thuộc các lĩnh vực: Nhà nước: 01 chiếm 14,3%; Lực lượng vũ trang: 01 chiếm 14,3%; Sản xuất kinh doanh: 03, chiếm 42,8%, lĩnh vực khác: 02, chiếm 28,6%.

### **IV. Giải quyết tố cáo đối với đảng viên**

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiếp nhận 10 đơn thư phản ánh, tố cáo. Qua xem xét, xếp lưu 09 đơn, 01 đơn chuyển Đảng ủy xã Phước Hiệp xem xét giải quyết theo quy định, đồng thời gửi giấy báo cho người gửi đơn biết. Đơn xếp lưu gồm: đơn giấu

tên: 02 (đề xuất BTV Huyện ủy bổ sung vào nội dung kiểm tra, giám sát năm 2022 đối với đối tượng được nêu trong đơn); người tố cáo không ký đơn: 02; đang được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết: 03; nhiều người cùng ký đơn: 02.

## **V. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm**

- Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở, các ban của Huyện ủy và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức thực chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các hướng dẫn, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên.

- Các cơ quan tham mưu của Huyện ủy được giao chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát. Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên đã giúp cấp ủy cơ sở thấy rõ hơn ưu điểm, khuyết điểm và đánh giá đúng tình hình của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời tháo gỡ, khắc phục những vấn đề còn khó khăn, tồn tại trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

- Các tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng cơ bản đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền đã giúp cho đảng viên thấy được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

**Nguyên nhân ưu điểm:** Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; các cơ quan tham mưu của cấp ủy phối hợp chặt chẽ; ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

### **2. Khuyết điểm, tồn tại:**

Còn 05 cuộc kiểm tra tiến hành chậm so với kế hoạch đề ra.

**Nguyên nhân:** Tiến độ các cuộc kiểm tra phụ thuộc vào kế hoạch công tác của đồng chí được phân công chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát. Mặt khác, chất lượng các báo cáo tự kiểm tra còn nhiều hạn chế, đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ.

## **B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM NĂM 2022**

6 tháng cuối năm 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện cần thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức thực hiện đạt 100% theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.
2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành các quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giữa UBKT với các tổ chức liên quan.
3. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật (nếu có).
4. Giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên (nếu có).
5. Tăng cường giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm.
6. Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương./.

**Nơi nhận:**

- BTV Tỉnh ủy (b/ cáo),
- UBKT Tỉnh ủy (b/ cáo),
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy,
- Các đ/c HUV,
- Các TCCSD trực thuộc,
- Lưu VPHU.

**T/M HUYỆN ỦY  
BÍ THƯ**



**Nguyễn Văn Hùng**